

ม.25ลุยรื้อสิ่งปลูกสร้าง สิ้นปีเพิ่มป่าชุมชน1พันแห่ง

วันที่ 29 สิงหาคม 2556 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ลงพื้นที่นำเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า รื้อถอนสิ่งก่อสร้างในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง ในท้องที่บ้านหนองนกกระเต็น หมู่ที่ 16 ต.วังกระดี่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ถูกบุกรุก ทำลาย กลับคืนมา เพื่อดำเนินการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

นายบุญชอบกล่าวว่า การลงพื้นที่รื้อถอนเสาหลักปูนที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวงในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก ทางกรมป่าไม้ได้รับแจ้งจากราษฎรในพื้นที่ร้องเรียนพบการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ โดยการฝังเสาหลักปูนประมาณ 1,000 ท่อน แสดงกรรมสิทธิ์ ในบริเวณที่ดินดังกล่าว ซึ่งมีสภาพป่าเป็นป่าธรรมชาติ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 ได้ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.1 (ปากช่อง) เดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุ พบว่า มีการนำเสาเข็มมาปักกันแบ่งเขตขึ้นไปยังบนภูเขา เพื่อแสดงอาณาเขตครอบครองที่ดิน แต่ไม่พบผู้กระทำความผิด หลังจากจับค่าพิทักษ์ความเรียบร้อยที่ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงออกหนังสือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง แสดงสิทธิ ให้แก่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ทราบ ภายใน 30 วันก็ยังไม่มียุติมา แสดงตน จึงมีคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง รื้อถอนตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ภายหลังจากการยึดคืนพื้นที่บริเวณดังกล่าวแล้ว ประชาชนในท้องที่ได้ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อจัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยการขอขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ และจะร่วมกันช่วยดูแลป่าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่ให้มีผู้บุกรุกโดยมิชอบอีก

นายบุญชอบกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ รัฐบาลใช้งบประมาณอุดหนุนสำหรับการประกาศพื้นที่ป่าชุมชนปีละ 200 ป่า โดยใช้งบป่าละ 1 แสนบาท แต่ตนเห็นว่า หากมีแต่รองประมาณจะไม่ทันการณ์ จึงมีนโยบายว่า พื้นที่ใดที่มีความพร้อมสำหรับการทำป่าชุมชน ให้ทำหนังสือมายังกรมป่าไม้ได้ทันที หากมีคุณสมบัติครบ ตนพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริม โดยไม่ต้องรองงบประมาณ อาจจะใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไปก่อน ส่วนงบประมาณจากกรมป่าไม้อาจจะใช้วิธีทยอยสนับสนุน

“นำยินดีว่า ตั้งแต่ต้นปี 2556 จนถึงปัจจุบัน กรมป่าไม้อนุมัติให้พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศมีป่าชุมชนแล้วถึง 700 ป่า แต่เราตั้งเป้าหมายว่า ภายในปีนี้ ต้องให้ได้ 1,000 ป่า เพราะมั่นใจว่า คนที่จะดูแลป่าได้ดีที่สุด คือ คนในพื้นที่ หรือในชุมชนนั้นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น” นายบุญชอบกล่าว